

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân tháng 02/2023

Thực hiện Công văn số 1559/VPUBND-KGVX ngày 29/3/2023 của Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh về việc giao các sở, ngành có liên quan trả lời tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 02/2023 (theo đề nghị của Ban Thường trực - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại Báo cáo số 707/BC-MTTQ-BTT ngày 17/3/2023), Công an tỉnh trả lời cụ thể như sau:

1. Ý kiến phản ánh của quần chúng Nhân dân về vấn đề tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”

- Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”: Thời gian qua, các đối tượng không còn hoạt động công khai, tràn lan như trước, nhận thức và ý thức cảnh giác của người dân cũng được nâng cao. Tuy nhiên gần đây, tình trạng phát tờ rơi liên quan đến hoạt động cho vay tại nơi công cộng đang có biểu hiện gia tăng trở lại; tình trạng một số cá nhân vì nhiều lý do khác nhau vẫn tìm đến “tín dụng đen” để vay tiền, bất chấp những rủi ro về lãi suất, về việc không trả được nợ,...

- Tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản có nhiều diễn biến phức tạp, với những phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi như: Giả danh cán bộ thực thi pháp luật (cơ quan Nhà nước, Công an, Viện kiểm sát) gọi điện thoại hoặc lập trang website giả mạo để khai thác thông tin cá nhân của bị hại, yêu cầu cung cấp mã OTP tài khoản ngân hàng; hăm dọa các nạn nhân liên quan đến các vụ án hình sự, ma túy... yêu cầu nạn nhân chuyển tiền khắc phục hậu quả để được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; chiếm quyền quản trị tài khoản mạng xã hội (Facebook, Zalo...) của người khác rồi nhắn tin lừa người thân, bạn bè của chủ tài khoản chuyển tiền; thông qua lĩnh vực trò chơi trực tuyến, yêu cầu nộp tiền rồi chiếm đoạt tài sản; tuyển cộng tác viên bán hàng online trên các trang thương mại điện tử để lừa đảo nạn nhân mua sản phẩm kém chất lượng... Trong tháng 02/2023, Công an tỉnh thụ lý 36 tin báo về lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng tiền thiệt hại 4,7 tỷ đồng (hiện đang trong quá trình điều tra, xác minh).

* Thời gian tới, để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương: (1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động

“tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng các bản tin, bài viết, phóng sự tuyên truyền đến quần chúng Nhân dân góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân khi sử dụng internet và các trang mạng xã hội tránh bị lợi dụng, trở thành nạn nhân của tội phạm. (2) Tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, thường xuyên rà soát lập danh sách các đối tượng có điều kiện, khả năng sử dụng công nghệ cao hoạt động vi phạm pháp luật để kịp thời đưa vào diện quản lý, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn. (3) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Công an các địa phương tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT: Dịch vụ cầm đồ, Công ty tài chính (F88), các địa điểm, cơ sở không treo biển hiệu kinh doanh nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm và đề xuất cấp có thẩm quyền kiên quyết thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, Giấy phép kinh doanh đối với những cơ sở, cá nhân vi phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” theo đúng quy định của pháp luật. (4) Thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” và tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (5) Đẩy mạnh công tác điều tra, nhanh chóng chuyển Viện kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố đối với các vụ án, nhất là các vụ án đang gây bức xúc trong dư luận, được đông đảo quần chúng Nhân dân quan tâm. (6) Phối hợp, đề nghị ngành Tòa án tổ chức các phiên tòa lưu động, đưa ra xét xử công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

2. Các ý kiến phản ánh của quần chúng Nhân dân

2.1. Tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Long Xuyên tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, thủ đoạn chủ yếu của các đối tượng là lợi dụng sự chủ quan, lơ là mất cảnh giác của nạn nhân như: Nhà không có người trông coi và không khóa cửa; bất cẩn trong việc canh giữ hàng hóa, tài sản,... để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Trong tháng 02/2023, trên địa bàn thành phố Long Xuyên đã phát hiện và xử lý 22 vụ trộm cắp tài sản, liên quan đến 05 đối tượng, đã khởi tố 05 vụ, 05 bị can (các trường hợp còn lại đang điều tra).

2.2. Tình hình cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Chợ Mới có nhiều diễn biến phức tạp. Trong tháng 02/2023, trên địa bàn huyện Chợ Mới xảy ra 08 vụ cướp giật tại các xã Kiến An, Mỹ Hội Đông, Kiến Thành, Nhơn Mỹ và thị trấn Chợ Mới (đã điều tra làm rõ chuyển Viện Kiểm sát nhân dân huyện đề nghị truy tố 01 vụ, 02 bị can; các vụ còn lại đang điều tra xác minh). Riêng về phản ánh “*tình trạng cướp giật tài sản đang diễn biến phức tạp tại xã Long Điền A*”, Công an tỉnh đã chỉ đạo, Công an huyện Chợ Mới phân công lực lượng xác minh, kết quả từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn xã Long Điền A chưa phát hiện xảy ra cướp giật tài sản, thông tin mà người dân phản ánh nêu trên là không đúng (nguyên nhân có thể xuất phát từ dư luận xã hội của một số xã, thị trấn khác trên cùng địa bàn huyện Chợ Mới).

2.3. Tình hình trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Phú Tân có nhiều diễn biến phức tạp gây lo lắng, bất an trong quần chúng Nhân dân.

Trong tháng 02/2023, Công an huyện Phú Tân đã tiếp nhận, xử lý 09 vụ trộm cắp tài sản, liên quan đến 04 đối tượng (đã điều tra làm rõ 04 vụ, liên quan đến 04 đối tượng) và 03 vụ cướp giật tài sản, liên quan 02 đối tượng (đã điều tra làm rõ 03 vụ, liên quan 02 đối tượng); các vụ còn lại đang điều tra.

* Thời gian tới, để tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương thực hiện tốt một số nội dung công tác sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp, làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác mạnh mẽ những quan điểm, tư tưởng sai trái, xuyên tạc, thông tin không đúng sự thật về kết quả công tác phòng, chống tội phạm, không để ảnh hưởng tiêu cực đến công tác và hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân.

- Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn nhất là tại các tuyến, khu vực phức tạp về ANTT để phòng ngừa tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản nói riêng.

- Xây dựng và triển khai các kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản; mở các cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

- Triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình và quản lý chặt chẽ di biến động của các loại đối tượng, nhất là các đối tượng có tiền án, tiền sự về các tội xâm phạm quyền sở hữu (cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản), số đối tượng không có nghề nghiệp, nghiện ma túy để kịp thời đề ra kế hoạch đấu tranh, xử lý.

- Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra xử lý theo đúng quy định, kiên quyết không để xảy ra tình trạng quá hạn, chậm xử lý gây bức xúc trong dư luận quần chúng. Phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tiến hành truy tố, xét xử nghiêm minh đối với các đối tượng phạm tội theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung trả lời phản ánh của dư luận xã hội tháng 2/2023, Công an tỉnh báo cáo các đồng chí./

Nơi nhận:

- UBND tỉnh
- UBMTTQ VN tỉnh } (để báo cáo);
- Đ/c GD CAT
- Các đ/c PGĐ CAT (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT, PV01 (TMCS). Nam (09b).



Đại tá Bùi Tấn Ân